



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากเบอร์ลิน

(Weekly News from Berlin)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

29 พฤศจิกายน 2562

### ข่าวภายในประเทศ และข่าวเศรษฐกิจ

#### Rewe ขยายการลงทุน การส่งสินค้า Online

ทุกๆ 1 วินาที กล้องพลาสติกสีฟ้าขนาดเกือบ 1 เมตร ไหลบนสายพานความเร็วสูงระหว่างชั้นเก็บสินค้าที่มีความสูงกว่า 20 เมตรในโกดังของ Rewe โดยมีลิฟต์เลื่อนของ ที่ใช้เวลาเพียง 1 วินาทีในการส่งกล่องเก็บของขึ้นลงได้ถึง 5 เมตร โดยทั้งหมดนี้ เป็นการสั่งงานโดยระบบคอมพิวเตอร์



เพื่อนำสินค้าอุปโภคที่ต้องการ มามอบให้กับพนักงานมาบรรจุลงถุงกระดาษ เพื่อเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าต่อไป ในเวลานี้มีอัลกอริทึม (Algorithm) 60 - 70 วิธี สำหรับจัดการการจัดเก็บสินค้า และเส้นทางการขนส่งสินค้าในโกดัง เพื่อที่จะสามารถรวบรวมสินค้าที่ต้องการได้ภายในเวลาไม่กี่นาที หลังจากนั้น ก็จะถูกจัดใส่ลังสีแดงเพื่อนำขึ้นรถไปส่งให้กับลูกค้า และไม่กี่นาทีก่อนที่รถยนต์จะขับเคลื่อนออกไป ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะส่งสินค้าสด และแช่แข็งตามออกมาตาม โดยโกดังเกือบอัตโนมัตินามว่า “Scarlet One” ที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองโคโลญน์นี้เอง จะเป็นตัวช่วยให้ Rewe สามารถบุกตลาดสินค้าของสดได้ ซึ่งศูนย์กระจายสินค้าที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้ จะช่วยให้การส่งสินค้านั้นรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกันก็จะช่วยให้การประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าอาหารสด Online คู่แข่งกับการลงทุนสักที

จนถึงวันนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ E-Commerce เหนื่อยใจกับการส่งสินค้าบริโภคมาก แม้แต่ Amazon เองที่ส่ง Plattform Amazon Fresh ออกสู่ตลาดเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ก็ยังไม่สามารถขยายพื้นที่การประกอบธุรกิจได้ และยังมีบริการเฉพาะใน 3 เมืองใหญ่ในเยอรมนี อย่างเช่น กรุงเบอร์ลิน มิวนิค และ Hamburg เท่านั้น โดยผู้ประกอบธุรกิจชาวเยอรมันจำนวนมาก ก็มีทำที่ที่เยอะมากกว่าที่จะบุกตลาดสินค้าบริโภค ผู้บริหารหลักในเยอรมนีของเครือ Schwarz ที่รวม Lidl และ Kaufland อยู่ด้วย นาย Klaus Gehrig มักจะกล่าวประโยคซ้ำๆ ถึงธุรกิจ Online ด้านสินค้าบริโภคว่า “มันยังไม่วิ่งหนีไปไหน”

- นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



ซึ่งเมื่อธุรกิจดังกล่าวเริ่มทำกำไรเมื่อไหร่ เวลานั้นก็ คงไม่เข้าไปที่เครือ Schwarz จะเข้ามาลุยตลาด Online ด้านสินค้าบริโภคบ้าง ซึ่ง Aldi เองก็ยังไม่ยอมลงมาเล่นในตลาดดังกล่าว แม้แต่ Edeka เอง ก็มีการทดลองในโครงการเล็กๆ เท่านั้น จะมีก็เพียง Rewe เท่านั้น ที่ไม่กลัวความเสี่ยงและบุก

ตลาด Online สินค้าบริโภคอย่างสุดกำลัง ผู้บริหาร Rewe ด้านธุรกิจ Online นาย Jan Kunath กล่าวว่า “เราจะขยายธุรกิจส่งสินค้าออกไปอีกแน่นอน โดยเริ่มสร้างศูนย์กระจายสินค้าใกล้กับพื้นที่ที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นก่อน” เช่น ในกรุงเบอร์ลิน ได้มีการปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งที่ 3 ไปหมาดๆ โดยศูนย์แห่งแรกสามารถใช้กำลังการใช้งานอย่างเต็มกำลังเรียบร้อยแล้ว นาย Kunath กล่าวต่อว่า “เราจะใช้ศูนย์ใกล้เมืองโคโลญน์เป็นตัวอย่างในการสร้างศูนย์ต่อไป” ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทให้คำปรึกษา Oliver Wyman นาย Rainer Münch กล่าวว่า “การเปิดศูนย์กระจายสินค้าแบบเกือบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจ Online นี้ แสดงให้เห็นว่า พวกเขาเชื่อมั่นในอนาคตของธุรกิจดังกล่าว และเป็นการลงทุนที่คุ้มกับอนาคตที่จะเกิดขึ้น” โดย Rewe นั้น ไม่ได้ต้องการที่จะให้มีการส่งสินค้าเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นอย่าง Amazon หรือ Bringmeister บริษัทลูกของ Edeka เท่านั้น แต่เพื่อให้ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป น่าจะนำระบบดังกล่าวไปควบคู่เข้ากับร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าอื่นๆ หรือบริษัทต่างๆ เพื่อขยายเครือข่ายในการจัดส่งสินค้าออกไป ในเวลานี้มีเอกชนกว่า 380 แห่งที่พร้อมเป็นศูนย์กระจายสินค้าน้อยๆ สำหรับให้ลูกค้า สามารถรับสินค้าได้ใกล้บ้าน เพื่อเป็นตัวเสริมให้กับศูนย์กระจายสินค้าหลักกว่า 380 รายทั่วประเทศเยอรมันแล้วด้วยเช่นกัน

จาก Handelsblatt 29 พฤศจิกายน 2562

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy  
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany  
email - thaicom.berlin@t-online.de

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ ไม่ว่าโดยทางใด